

NGHỊ QUYẾT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2022

PHẦN I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ III NĂM 2022

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 28/6/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Thái Nguyên (ĐHTN), Đảng ủy ĐHTN và các cấp ủy Đảng trong toàn Đại học đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của quý III năm 2022 đã đạt được những kết quả chủ yếu sau:

I. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức, quốc phòng và an ninh

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác quốc phòng và an ninh, giữ vững trật tự an toàn trong các đơn vị; thực hiện nề nếp, kỷ cương trong làm việc, giảng dạy và học tập.

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; thực hiện tốt 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Bộ GD&ĐT đã đề ra trên cơ sở bám sát chỉ tiêu 08 Đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 theo quy định. Hoàn thành công tác rà soát quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025 cấp Đại học theo đúng quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT; phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch năm 2022 đối với cấp ủy cơ sở theo thẩm quyền.

Phối hợp với Vụ Giáo dục và Đào tạo, dạy nghề tổ chức tọa đàm khoa học về Tự chủ Đại học; tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; tập huấn công tác kiểm tra, giám sát cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Thực hiện kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng ĐHTN, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (đủ 35 thành viên theo quy định), báo cáo Bộ GDĐT và đã được công nhận; xây dựng Đề án điều chỉnh, bổ sung số lượng người làm việc của ĐHTN năm 2022, báo cáo Bộ GDĐT xem xét, quyết định; xây dựng các văn bản đánh giá, xếp loại các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN đối với cấp ủy cơ sở theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong toàn Đại học; cử 07 cán bộ viên chức thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN; huấn luyện dân quân tự vệ năm 2022 cho lực lượng tự vệ toàn đại học (224 đồng chí tham gia) đảm bảo đúng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

Kết nạp 85 đảng viên, chuyển chính thức cho 47 đảng viên dự bị.

II. Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn

Trong quý III năm 2022, Đảng ủy ĐHTN đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn đạt được những kết quả nổi bật như sau:

1. Công tác đào tạo

Ban hành Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022 của ĐHTN và công bố công khai; tiếp tục tổ chức quảng bá, truyền thông và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022 theo đúng quy chế (kết quả tuyển sinh cơ bản đạt yêu cầu, tính đến tháng 10/2022 tuyển sinh được gần 90% chỉ tiêu); xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022.

Triển khai các hoạt động bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2022. Tổ chức Hội thảo về phát triển nguồn tài nguyên số và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số của ĐHTN.

Thẩm định hồ sơ và xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở của ĐHTN năm 2022.

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của ĐHTN.

2. Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Rà soát, sửa đổi và ban hành các quy định, quy trình có liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài CTĐT; đón đoàn đánh giá ngoài 04 CTĐT theo AUN-QA và 04 CTĐT theo tổ chức kiểm định trong nước. Hoàn thiện thủ tục đăng ký đánh giá ngoài 04 CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, 11 CTĐT của Trường Đại học Sư phạm. Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá 04 CTĐT gửi Cục QLCL và Trung tâm kiểm định chất lượng; tự đánh giá 15 CTĐT; tổ chức đánh giá CTĐT theo chuẩn đầu ra; tổ chức tự đánh giá cơ sở đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GDĐT cải thiện chất lượng và chuẩn bị cho đánh giá ngoài.

Triển khai công tác lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động phục vụ đào tạo, hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2021-2022 và đánh giá người học trước khi ra trường.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện cập nhật các nội dung công khai theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và hướng dẫn tại Công văn số 2003/ĐHTN của ĐHTN.

3. Công tác Khoa học Công nghệ và Đối ngoại

Ban hành Quy định Phân cấp quản lý đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ GDĐT tại ĐHTN; hoàn thiện thuyết minh đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2023 theo kết quả thẩm định nội dung và kinh phí của Bộ GDĐT; tổ chức thành công Hội nghị địa lý châu Á lần thứ 5.

Tuyển sinh lưu học sinh quốc tế đến học tập tại ĐHTN; tham dự diễn đàn nâng cao chất lượng đào tạo trong hợp tác giáo dục Việt Nam – Lào và triển lãm giáo dục đại học Việt Nam tại Lào; thẩm định đề án liên kết đào tạo song bằng trình độ thạc sĩ ngành vật lý chất rắn giữa ĐHTN và trường Đại học Quốc gia Yang Ming Chiao Tung (Đài Loan – Trung Quốc).

4. Công tác quản lý người học

Chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhập học và triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học, phối hợp triển khai công tác bảo hiểm y tế cho sinh viên; tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và khai giảng năm học mới.

Tuyên truyền, định hướng cho sinh viên tham gia các cuộc thi khởi nghiệp; Phát động cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông cho người học; kiểm tra các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, đảm bảo an ninh trật tự cho người học đầu năm học mới.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên ban hành hướng dẫn công tác bảo hiểm y tế HSSV năm học 2022 – 2023; phối hợp xét chọn, đề cử sinh viên xét nhận các học bổng ngoài ngân sách nhà nước, học bổng Vallet 2022.

Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục.

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 99/KHPPH/BATGT-ĐHTN về tuyên truyền giao thông cho CBVCNLD và người học ĐHTN năm học 2022-2023.

5. Công tác Thanh tra, Pháp chế và Thi đua

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Bộ GD&ĐT giao trong công tác kiểm tra coi thi và kiểm tra chấm thi tại kỳ thi THPT năm 2022. Thực hiện thanh tra công tác tuyển sinh năm 2022 tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT (giai đoạn 1); tham gia thanh tra, giám sát 11 kỳ thi ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức.

Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Trong Quý III/2022 ĐHTN nhận được 08 đơn (03 đơn tố cáo, 01 đơn khiếu nại, 04 đơn đề nghị, kiến nghị). Trong đó, không thụ lý 07 đơn do không thuộc thẩm quyền

giải quyết, không đủ điều kiện xử lý hoặc đơn không có tình tiết, minh chứng mới so với đơn đã giải quyết trước đó; 01 đơn được chuyển đến đơn vị có thẩm quyền giải quyết.

Các đơn không đủ điều kiện thụ lý nhưng có nội dung có liên quan đến công tác quản lý đều được chuyển đến đơn vị để biết và phục vụ công tác quản lý.

Thẩm định góp ý kiến 01 dự thảo văn bản; tổ chức thẩm định thi đua khối đào tạo của ĐHTN; thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp Bộ, cấp toàn quốc gửi Bộ GD&ĐT; hồ sơ đề nghị xét danh hiệu thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh cho tập thể và cá nhân.

6. Công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất

6.1. Công tác Kế hoạch – Tài chính

Triển khai thực hiện xây dựng dự toán năm 2023 theo Luật Ngân sách Nhà nước gửi các cơ quan có thẩm quyền cấp kinh phí năm 2023.

Rà soát tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí được giao đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy định.

Thực hiện kiểm toán NN đối với quản lý tiền và tài sản năm 2021; kiểm tra tài chính Đảng giai đoạn 2019-2021.

6.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Hoàn thiện hồ sơ trình Cục Kinh tế - Bộ Xây dựng thẩm định dự án Đầu tư xây dựng ĐHTN bước III giai đoạn 2021-2025.

Kiểm tra, giám sát, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình do ĐHTN làm chủ đầu tư. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phân khu và chi tiết của các đơn vị thành viên theo hướng rút gọn và hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan chức năng của UBND Tỉnh, UBND Thành phố Thái Nguyên thực hiện lập phương án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, giải quyết dứt điểm tồn tại của dự án xây dựng Trung tâm Điều hành ĐHTN. Phối hợp với UBND phường Tân Thịnh tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm và xây dựng trái phép trên đất đã bồi thường. Tìm phương án giải quyết đối với các nội dung còn khiếu nại của hộ dân.

Trình các cơ quan có liên quan phê duyệt phương án sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại tài sản công.

Cùng với Trường Đại học Y Dược và UBND thành phố Thái Nguyên trong việc giải quyết ý kiến cử tri 46 hộ liên quan đến việc quản lý và sử dụng đất của nhà trường tại cơ sở 1, đường Lương Ngọc Quyến, TPTN.

Triển khai các gói thầu mua sắm hóa chất, thiết bị thuộc đề tài nghiên cứu khoa học, các gói thầu mua sắm thiết bị trong năm 2022.

Phê duyệt quyết định điều chuyển, thanh lý tài sản cho các đơn vị thành viên trong năm 2022; danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp cho các đơn vị thành viên năm 2022.

III. Chỉ đạo thực hiện công tác Văn phòng cấp ủy

Từ Văn phòng Đảng ủy ĐHTN tới cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc xây dựng kế hoạch công tác và chuẩn bị nội dung cho các phiên họp, điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; chuẩn bị tốt điều kiện cho các hội nghị về công tác Đảng.

** Đối với Văn phòng Đảng ủy ĐHTN*

Trong quý III năm 2022, Văn phòng Đảng ủy đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng 54 quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận, kế hoạch, hướng dẫn, báo cáo chuyên đề...

Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát. Giúp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra xây dựng 20 hướng dẫn, tờ trình, kế hoạch, kết luận, báo cáo đột xuất, chuyên đề... đảm bảo tiến độ.

Thực hiện tốt công tác nghiệp vụ về quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; cập nhật 200 phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên; chuyển sinh hoạt đảng đi và đến cho 115 đảng viên (78 đảng viên chuyển đi, 37 đảng viên chuyển đến); hướng dẫn nghiệp vụ cho các Đảng bộ cơ sở không để xảy ra sai sót.

** Đối với cấp ủy cơ sở*

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nghiệp vụ, như: kết nạp đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị; quản lý hồ sơ đảng viên, quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên, đề nghị làm thẻ đảng, đề nghị tặng Huy hiệu đảng, chuyển sinh hoạt đảng đi và đến...

Đảm bảo thông tin 2 chiều giữa Văn phòng Đảng ủy ĐHTN với Đảng bộ cơ sở đúng quy định. Thực hiện tốt công tác văn thư lưu trữ; quản lý chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi trên hệ thống.

IV. Chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn thể, Hội

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ. Kết quả:

Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHTN lần thứ VI nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai kế hoạch Chiến dịch tình nguyện hè 2022, các hoạt động Tiếp sức mùa thi, công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng; tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình "Sinh viên hiếu đống về tiền 2022"; tổ chức thành công chương trình Hành trình tuổi trẻ ĐHTN với biển, đảo Tổ quốc năm 2022.

Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS chuẩn bị kế hoạch tổ chức và công tác nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc và Đại hội Công đoàn ĐHTN theo hướng dẫn của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; tham gia Giải Cầu lông Công đoàn Khối thi đua các đơn vị, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của VCNLĐ. Thực hiện tốt công tác từ thiện, nhân đạo; vận động VCNLĐ tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện, nhân đạo.

V. Tồn đọng, hạn chế

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 28/6/2022 của Đảng ủy ĐHTN đã ban hành và căn cứ tình hình thực tế, trong quý III năm 2022 còn một số tồn đọng, hạn chế như sau:

- Chất lượng chương trình giáo dục đại học ở một số cơ sở giáo dục còn hạn chế; sức hút tuyển sinh một số chuyên ngành còn thấp; việc sử dụng CSVC trong phối hợp với các doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn thu và căn cứ pháp lí.

- Việc triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, của Đảng bộ ĐHTN thông qua các chương trình hoạt động cụ thể tại các cấp ủy cơ sở còn chưa hiệu quả; công tác kiểm tra, giám sát còn chưa tập trung vào đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ cơ sở so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

- Chưa đánh giá đồng cấp và đăng ký kiểm định đối với Trường Đại học Y Dược.

VI. Nguyên nhân của tồn đọng, hạn chế

- Do cách hiểu khác nhau về quy chế hoạt động của các thiết chế trong các quy định về công tác Đảng, Hội đồng, quản lí và quản trị còn khác nhau và hệ thống văn bản chưa bám sát thực tiễn nên hệ thống văn bản ban hành chậm, chưa đồng bộ; một số cấp ủy chưa bám sát quy định của Đảng, Hội đồng, quản lí nhà nước trong công tác cán bộ, tài chính, quản lí tài sản, đất và quy định hành chính nên có các quyết sách chưa phù hợp; thiếu điều chỉnh phù hợp với thực tiễn; nội dung chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy cơ sở chưa bám sát với nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng của cấp mình.

- Trường Đại học Y - Dược chưa hoàn thiện báo cáo nên chưa thực hiện đánh giá đồng cấp và đăng ký kiểm định được.

VII. Đánh giá chung

Mặc dù còn một số tồn đọng, hạn chế nêu trên, nhưng về cơ bản nhiệm vụ công tác quý III năm 2022 trong toàn Đảng bộ đã được triển khai tích cực và đạt kết quả tốt.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TRONG QUÝ IV NĂM 2022

I. Công tác xây dựng Đảng, tổ chức, quốc phòng và an ninh

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong thực hiện Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững trật tự an toàn trong các đơn vị; thực hiện nề nếp, kỷ cương trong làm việc, giảng dạy và học tập; thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 tại Kết luận số 165-KL/ĐU, ngày 08/9/2022 của Ban Chấp

hành Đảng bộ ĐHTN đã đề ra, trên cơ sở bám sát chỉ tiêu 08 Đề án toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục đảng viên, viên chức, người lao động trong nguyên tắc phát ngôn; kiên quyết xử lý những sai phạm trong phát ngôn, phát tán thông tin xấu, độc hại.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; đồng thời, thực hiện tốt chuyên đề năm 2022. Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch số 135-KH/TU, ngày 09/5/2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong toàn Đảng bộ.

Triển khai công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHTN quản lý. Thực hiện kế hoạch làm việc của Thường trực Đảng ủy ĐHTN với các Đảng bộ cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra Đảng, thanh tra nội bộ trong ĐHTN; giải quyết đơn thư, xử lý dứt điểm các vụ việc còn tồn tại.

Bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHTN nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch; triển khai công tác đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2022 trong toàn Đảng bộ; chỉ đạo cấp ủy cơ sở thực hiện công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng.

Khẩn trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Hội đồng ĐHTN (bầu Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký, các Ban giúp việc, Cơ quan kiểm soát của Hội đồng) theo quy định; xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự quản lý của ĐHTN (quy trình quyết định nhân sự Phó Giám đốc ĐHTN nhiệm kỳ 2022-2027, các viên chức quản lý của Văn phòng, Văn phòng Đảng-Đoàn thể, các ban chức năng của ĐHTN).

Rà soát lại các văn bản quản lý (đã có) của ĐHTN; xây dựng “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm chức vụ đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, các đơn vị trực thuộc và thuộc ĐHTN”.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/ĐU, ngày 04/4/2021 về chuyển đổi số của ĐHTN giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Triển khai các công việc khi Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Hà Giang được thành lập (xây dựng bộ máy cơ cấu tổ chức; tham mưu về công tác nhân sự quản lý, tiếp nhận và điều chuyển nhân sự cho Phân hiệu; phối hợp với các ban chức năng trong mở ngành đào tạo tại Phân hiệu để có thể tuyển sinh trong năm 2023).

Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh trong toàn Đại học; tiếp tục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2022 đối với các đối tượng, phù hợp với tình hình thực tiễn.

II. Chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn

Trong quý IV năm 2022, Đảng ủy ĐHTN tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm sau:

1. Công tác đào tạo

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2022, kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 theo đúng quy chế.

Tổng kết các hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên phổ thông 8 tỉnh phía Bắc thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm 2022.

Tổ chức ký kết hợp tác giữa ĐHTN và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị về “Quy hoạch ngành, chuyên ngành đào tạo của ĐHTN giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030”.

Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác tổ chức và quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ tại các đơn vị đào tạo có triển khai đào tạo trình độ sau đại học; kiểm tra công tác rà soát, điều chỉnh và cập nhật chương trình đào tạo theo Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 của Bộ GDĐT. Tổ chức đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo chất lượng cao đã được đầu tư trong thời gian qua. Chỉ đạo đánh giá, định hướng phát triển chương trình ở những chuyên ngành không tuyển sinh được trong thời gian qua và xác định phương án tích hợp, chuyển đổi hoặc đề xuất đóng lại.

Xây dựng hệ thống văn bản trong quản lý và triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo; hoàn thiện và ban hành Quy định về học cùng lúc hai chương trình đại học, cao đẳng tại ĐHTN.

2. Công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng

Tiếp tục rà soát và hoàn thiện văn bản khảo thí và ĐBCL.

Triển khai khảo sát các bên liên quan và tổng hợp kết quả đối với người học, giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên.

Hoàn thiện báo cáo kế hoạch cải thiện sau đánh giá ngoài 08 CTĐT; xây dựng và triển khai kế hoạch cải thiện sau tự đánh giá cơ sở giáo dục và triển khai kế hoạch đánh giá ngoài 07 cơ sở giáo dục đại học thành viên; tiếp tục triển khai tự đánh giá 9 CTĐT thạc sĩ, 13 CTĐT đại học.

Triển khai đánh giá ngoài 15 CTĐT (4 CTĐT của Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp, 07 CTĐT giáo viên và 4 CTĐT thạc sĩ của trường Đại học Sư phạm).

Xây dựng các phương án triển khai có hiệu quả các giải pháp khắc phục sau đánh giá chương trình và giám sát thực hiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

3. Công tác Khoa học Công nghệ và Đối ngoại

Chú trọng chương trình đối ngoại trong nước; xây dựng kế hoạch làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên, với các Bộ, Ban, ngành và các tỉnh; tổ chức xét giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHTN lần thứ nhất; triển khai kế hoạch đổi mới quy định về đặt hàng nhiệm vụ KH-CN; phê duyệt danh mục đề tài cấp Đại học năm 2023; rà soát việc xây dựng đề án phát triển ĐHTN giai đoạn 2022-2030 tầm nhìn 2045 trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH- đảm bảo an ninh quốc phòng vùng trung du miền núi Bắc bộ, Nghị quyết 88 của Quốc hội về phát triển KTXH Vùng.

Ban hành Quy định quản lý các hoạt động đối ngoại của ĐHTN (liên kết đào tạo với nước ngoài, trao đổi sinh viên, quản lý và sử dụng hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài...); ký thỏa thuận và triển khai hợp tác với Trường Đại học quốc gia Bình Đông (Đài Loan – Trung Quốc).

4. Công tác quản lý người học

Chỉ đạo tổ chức đón tiếp sinh viên mới và triển khai tuần sinh hoạt công dân đầu năm học; hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023.

Phối hợp kiểm tra các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, học tập, đảm bảo an ninh trật tự cho sinh viên đầu năm học mới. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường đảm bảo ATGT trong dịp tết Dương lịch.

Tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên tiêu biểu toàn Đại học (lần thứ 15).

Chỉ đạo các đơn vị huy động tham gia tập luyện, biểu diễn và tham gia các nội dung của Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên, năm 2022.

5. Công tác Thanh tra, Pháp chế và Thi đua

Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng năm học 2022 – 2023. Tiếp tục tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2022 tại các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc, Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai theo hướng dẫn của Thanh tra Bộ GD&ĐT (giai đoạn 2).

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra của ĐHTN; tham gia thanh tra, giám sát các kỳ thi ngoại ngữ do ĐHTN tổ chức; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Thẩm định, góp ý kiến các dự thảo văn bản theo sự phân công; thực hiện công tác thi đua - khen thưởng theo quy định.

6. Công tác tài chính và xây dựng cơ sở vật chất

6.1. Công tác Kế hoạch – Tài chính

Khẩn trương hoàn thành Quy chế tài chính của ĐHTN, từ đó làm cơ sở để các đơn vị xây dựng quy chế nội bộ. Chỉ đạo việc thẩm định NSNN năm 2023 bao gồm các nguồn vốn NSNN cấp, và vốn đầu tư XDCB. Đôn đốc phê duyệt dự án và

chủ trương đầu tư các dự án năm 2023 bao gồm các nguồn NSNN cấp không thường xuyên, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vay ODA... trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đôn đốc giải ngân các nguồn vốn đã được cấp năm 2022, đảm bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các kết luận của kiểm tra, kiểm toán, thanh tra... về tài chính trong các đơn vị; tự đánh giá hiệu quả tài chính năm 2022 và định hướng năm 2023.

6.2. Công tác xây dựng cơ sở vật chất

Triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng ĐHTN bước III giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục triển khai các dự án: sửa chữa các công trình ký túc xá sinh viên ĐHTN, sửa chữa hệ thống phòng họp ĐHTN, cải tạo, xây dựng phòng thư viện tạo lập không gian thư viện cho Trường ngoại ngữ, Khoa Quốc tế tại Trung tâm số, phòng họp trực tuyến cho Trường Ngoại ngữ, các gói thầu mua sắm hóa chất, thiết bị thuộc đề tài nghiên cứu khoa học, các gói thầu mua sắm thiết bị trong năm 2022 theo kế hoạch.

Rà soát Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của ĐHTN, các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc ĐHTN.

Phê duyệt kế hoạch đầu tư CSVC năm 2022, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành các công trình, hạng mục công trình bằng nguồn phát triển sự nghiệp cho các đơn vị thành viên.

Tiếp tục tìm quỹ đất trong việc trả nợ đất tái định cư cho các hộ gia đình tại các dự án còn dở dang; điều chỉnh quy hoạch phân khu ĐHTN và các đơn vị thành viên. Phê duyệt quyết định điều chuyển, thanh lý tài sản cho các đơn vị thành viên trong năm 2022; danh mục, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị bằng nguồn vốn phát triển hoạt động sự nghiệp cho các đơn vị thành viên năm 2022.

Bàn giao cho các đơn vị hồ sơ xây dựng các công trình đã được đưa vào sử dụng; thực hiện nghiêm công tác phòng chống cháy nổ tại các đơn vị.

III. Chỉ đạo thực hiện công tác Văn phòng cấp ủy

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu trong điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng thực hiện tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực tổ chức cán bộ, tuyên giáo, dân vận, kiểm tra giám sát.

Từ Đảng ủy ĐHTN đến cấp ủy cơ sở tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Thực hiện tốt công tác đảng vụ, công tác văn thư lưu trữ; quản lý chặt chẽ văn bản đến và văn bản đi trên hệ thống.

IV. Chỉ đạo thực hiện công tác Đoàn thể, Hội

Tổ chức hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ ĐHTN; ngày hội các Câu lạc bộ sinh viên ĐHTN; triển khai chương trình Tiếp sức đến trường, chào tân sinh viên năm học 2022 – 2023; cuộc thi tiếng Anh Starawards năm 2022 với chủ đề

“Thế hệ Z và tư duy chuyển đổi số”; tổ chức vòng chung kết cuộc thi Gương mặt nữ sinh viên ĐHTN năm 2022 – Chào tân sinh viên ĐHTN; Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp ĐHTN (năm học 2021 – 2022); giải Vovinam ĐHTN mở rộng năm 2022; giải bóng đá nam - nữ, bóng bàn, cầu lông cho sinh viên ĐHTN lần thứ nhất; chỉ đạo các đơn vị tổ chức Đại hội Đại biểu Hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam ĐHTN lần thứ IV.

Tham gia Hội nghị giao ban cán bộ công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học vùng, cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia Hội thao Người Giáo viên nhân dân toàn quốc; phối hợp tham gia tổng kết công tác công đoàn Khối các doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2022 – 2023; hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan văn hóa năm 2022.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

PHẦN III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy Đảng phổ biến, quán triệt Nghị quyết này tới chi bộ, đảng viên và lãnh đạo thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của quý.

2. Các đơn vị, tổ chức đoàn thể các cấp phối hợp trong việc phổ biến và tổ chức thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Nghị quyết này.

3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy ĐHTN có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy.

Nơi nhận:

- BCS Đảng Bộ GD&ĐT, | Báo cáo
- Tỉnh ủy TN,
- BCH Đảng bộ ĐHTN,
- Các Ban XDĐ của Đảng ủy ĐHTN,
- Trưởng các Ban chức năng ĐHTN,
- Các tổ chức đoàn thể ĐHTN,
- Đảng bộ cơ sở,
- Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào Cai,
- Lưu VPĐU.

Thực hiện

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**



Phạm Hồng Quang

Handwritten notes at the top of the page, including the number "14" and some illegible scribbles.

